



ที่ ศธ ๐๔๐๒๐/ ๖๓๒๔

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
ถนนสมนบิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๐๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีกำหนดสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ -๒๕ เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -
๑๙) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการแพร่ระบาดกระจายในหลายพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงศ์ มงคลสุคนธ์รัก)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

กลุ่มบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๘๒

โทรสาร ๐ ๔๓๘๑ ๒๙๖๕



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง ชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕
เมษายน ๒๕๖๔ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีการแพร่ระบาดกระจายใน
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID - 19) คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงชะลอการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ หากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดวันการสรรหาแล้ว
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลังต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร)

ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์